



# Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH  
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

13 - LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544  
0227.3733.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn  
● EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn

## ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

### ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

## Làm việc với Đại sứ quán Hàn Quốc, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

Ngày 1/8, tại Hà Nội, UBND tỉnh làm việc với Đại sứ quán Hàn Quốc và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thảo luận về khả năng hợp tác, kêu gọi các nhà đầu tư đến đầu tư tại các dự án khu kinh tế ven biển tỉnh Thái Bình. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có các đồng chí:

Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đoàn Hồng Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Tại buổi làm việc, sau khi nhấn mạnh mối quan hệ tốt đẹp và những thành tựu nổi bật trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Hàn Quốc, Việt Nam - Nhật Bản trong những

năm qua, giới thiệu vị trí địa lý, tiềm năng, lợi thế của Thái Bình, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn Đại sứ quán Hàn Quốc và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam sẽ là cầu nối để giới thiệu, cung cấp các thông tin về cơ chế, chính sách của Thái Bình tới các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp có mong muốn đầu tư tại

Việt Nam nói chung, Thái Bình nói riêng. Trong thời gian tới, Thái Bình sẽ cử đoàn công tác đến tham quan, làm việc và kêu gọi thu hút đầu tư tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định Thái Bình sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp đầu tư tại tỉnh.

Bày tỏ vui mừng trước sự đổi mới của Thái Bình trong những năm qua, các đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Hàn Quốc và Nhật Bản tại Việt Nam cam kết sẽ là cầu nối chặt chẽ để các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp nghiên cứu, đầu tư vào Thái Bình. Các đại sứ đánh giá cao thiện chí của tỉnh trong việc thu hút các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, đồng thời mong muốn thời gian tới Thái Bình sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp tham gia đầu tư trên địa bàn tỉnh... **PHẠM HƯNG**

### THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH

## Họp phiên thường kỳ thứ 13

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Đảng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: THÀNH TÂM

## Báo cáo tiến độ thực hiện Dự án 513

Chiều ngày 1/8, Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Dự án 513) họp nghe Sở Nội vụ báo cáo tiến độ thực hiện Dự án. Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Dự án chủ trì cuộc họp. Theo báo cáo của Sở Nội vụ, đến ngày 31/7/2017, về cơ bản, đơn vị thi công đã hoàn thành cắm mốc địa giới hành chính của 8 huyện,

thành phố. Trong đó, mốc địa giới hành chính cấp tỉnh đã cắm 18/20 mốc, 2 mốc đang thực hiện; mốc địa giới hành chính cấp huyện đã cắm 24/34 mốc, 10 mốc đang thực hiện; mốc địa giới hành chính cấp xã đã cắm 561/730 mốc, 169 mốc đang thực hiện. Thực tế khi triển khai vẫn còn một số mốc chưa cắm được ở ngoài thực địa vì các mốc này liên quan đến tỉnh ngoài và nằm ở các vị trí liên quan đến một số tuyến (Xem tiếp trang 4) **ĐẠO QUYÊN**

## TÁC PHẨM “SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

(Chuyên đề đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 8/2017)

**II. MẤY ĐIỀU KINH NGHIỆM**  
**1. Có cán bộ tốt, việc gì cũng xong**  
Muốn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém. Đó là một chân lý nhất định. Sau đây là những kinh nghiệm rõ ràng:  
Chính phủ muốn giúp đồng bào làng X, ở thượng du mở mang văn hóa, đã lập ra trường và phái giáo viên đến mấy lần, nhưng không ai đến học. Các giáo viên đều lắc đầu trở về.  
Đồng chí A ở Vệ quốc quân, đánh giặc bị thương, gãy tay, không cầm súng được nữa, xin đi làm giáo viên. Được phái đến làng X, A liền tìm cách giải quyết: vừa học vừa làm. Khuyến các trẻ em học thành tiểu tú, như tổ chần trâu, tổ cắt cỏ, tổ đan nón... Các trẻ em vừa làm vừa học. Nhờ cách học tác, làm lại được nhiều hơn làm riêng ở nhà. Đồng bào trong làng thấy vậy, chẳng những cho các con đi lớn đi học, mà gửi cả con còn bé cho thầy, “học được chữ nào hay chữ ấy”. Rồi người lớn thấy vui cũng đi học. Nhà trường dật, đồng chí A (Xem tiếp trang 4)

### KIẾN XƯƠNG

## ● 93,25% gia đình đăng ký đạt danh hiệu gia đình văn hóa

Sáng ngày 1/8, Ủy ban MTTQ huyện Kiến Xương tổ chức sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

6 tháng đầu năm, MTTQ huyện Kiến Xương và các tổ chức thành viên tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa hình thức tập hợp, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào các tôn giáo được triển khai sâu rộng, lan tỏa và hiệu quả. Toàn huyện có 97,8% khu dân cư đăng ký đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, 93,25% gia đình đăng ký đạt danh hiệu gia đình văn hóa, vận động và tiếp nhận gần 10.000 suất quà với tổng trị giá gần 2,8 tỷ đồng tặng hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo vượt khó. MTTQ các cấp thực hiện tốt việc phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân và thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

6 tháng cuối năm, MTTQ huyện Kiến Xương và các tổ chức thành viên tiếp tục thực hiện tốt 5 nhiệm vụ, chương trình công tác, trong đó tập trung tuyên truyền, hướng dẫn các khu dân cư tổ chức thành công ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến và phong trào tự quản ở khu dân cư.

## ● Nhiều hoạt động chăm sóc người cao tuổi

Thời gian qua, Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Kiến Xương đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở hội triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng tổ chức và chăm sóc NCT. 6 tháng đầu năm 2017, toàn huyện đã kết nạp được 915 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 35.125 người. Cùng với thực hiện tốt các chính sách bảo trợ xã hội, bảo hiểm y tế, mừng thọ, chúc thọ và mai táng phí cho NCT, các cấp hội NCT huyện Kiến Xương còn làm tốt công tác xã hội hóa chăm sóc NCT. Đến nay, 37 xã, thị trấn đã xây dựng được

(Xem tiếp trang 4)  
**KHẮC ĐUẢN**

## ĐỂ BỘ MÁY TINH GỌN, THÔNG SUỐT, HIỆU QUẢ

(Xem trang 3)



Công nhân Công ty Cổ phần Damsan vận hành dây chuyền kéo sợi.

## Bảo vệ cá lồng trong mùa mưa, bão

(Xem trang 2)

### ▶ BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH HUYỆN THÁI THỤY

## Triển khai kế hoạch phòng, chống dịch sốt xuất huyết

Sáng ngày 1/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Thái Thụy tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phòng, chống dịch sốt xuất huyết tới các ngành thành viên, các bệnh viện.

Trước tình hình dịch sốt xuất huyết trong nước diễn ra phức tạp, trên địa bàn huyện Thái Thụy có nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết và có 3 ca sốt xuất huyết nội địa xuất hiện tại xã Thụy Xuân, UBND huyện đã kiến toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban. Đồng thời, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và xây dựng (Xem tiếp trang 4) **HÀ DUNG**

### ▶ ĐÔNG HƯNG

## Tập huấn công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Sáng ngày 1/8, UBND huyện Đông Hưng tổ chức tập huấn công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho hơn 400 đại biểu là thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện; đại diện các phòng, ban, ngành, cơ quan cấp huyện; chủ tịch UBND, trưởng công an, cán bộ thủy lợi, đội trưởng đội tuần tra, canh gác đê các xã, thị trấn.

Các đại biểu dự tập huấn được phổ biến Luật Đê điều, Luật Phòng, chống thiên tai; các biện pháp xử lý sự cố mùa mưa, bão; kỹ thuật hộ đê, những nguyên tắc trong sửa chữa đê điều, kỹ thuật xử lý giờ đầu các sự cố về đê, kè, cống; công tác phối hợp phòng, chống thiên tai và khắc phục sự cố thiên tai...

Thông qua tập huấn giúp các đại biểu có thêm kiến thức, kỹ năng phối hợp tích cực với các lực lượng tham gia phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm chắc diễn biến tình hình của thiên tai, ứng phó kịp thời với những tình huống bất ngờ có thể xảy ra, đồng thời tăng cường tuyên truyền cho nhân dân để giảm thiểu tối đa thiệt hại trong mùa mưa, bão.

**THUY DUNG**